



ฉบับที่ 5/2561

เรื่อง แลกชวเศรษฐกิจและการเงิน มีนาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ในด้านอุปทานผลผลิตพืชหลักโดยเฉพาะข้าวนาปรังและอ้อยเพิ่มขึ้นมาก ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในด้านอุปสงค์ การใช้จ่ายภาคเอกชนยังไม่กระจายตัว การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว และการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐลดลง

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.4 ส่วนสำคัญมาจากอ้อยโรงงานและข้าวนาปรัง ตามปัจจัยด้านสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน และการชลประทานที่เอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูก อย่างไรก็ตาม ผลผลิตมันสำปะหลังลดลงเพราะบางส่วนได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมช่วงฤดูฝนปีก่อน ด้านราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากราคาข้าวเปลือกและมันสำปะหลัง ส่วนหนึ่งเพราะความต้องการจากต่างประเทศต่อเนื่อง ส่วนราคาอ้อยโรงงานและกระเทียมปรับลดลงตามปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น

ภาคการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวดี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่กระจายตัวในหลายสัญชาติ เครื่องชี้สำคัญที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ และอัตราการเข้าพักแรม

ผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 3.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากผลผลิตน้ำตาลและการสีข้าวตามผลผลิตภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น และผลผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ

การใช้จ่ายภาครัฐ ใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 9.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน ผลจากรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ 19.1 ด้านอัตราการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561 อยู่ที่ร้อยละ 56.0 สูงกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดไว้ที่ร้อยละ 52.3 แต่ยังต่ำกว่าอัตราการเบิกจ่ายสะสมในช่วงเดียวกันปีก่อน

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัว การลงทุนภาคก่อสร้างยังอยู่ในระดับต่ำ อุปทานคงค้างของอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้โครงการก่อสร้างใหม่มีน้อย สะท้อนจากยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้างใหม่ และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างลดลง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในภาคการผลิตขยายตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเกษตรแปรรูปเพื่อส่งออกที่มีการนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น

การบริโภคภาคเอกชน ทรงตัว ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยความต้องการซื้อยานยนต์ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ผลจากการส่งเสริมการขายของบริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย ส่วนยอดขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันปรับตัวขึ้น มีทิศทางหดตัวน้อยลงโดยลำดับ

การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนในภาคเหนือ มูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการส่งออกวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลเกษตรไปยังเมียนมา และสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังลาว **ด้านมูลค่าการนำเข้า** เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาว และดอกไม้สดจากจีน

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงาน อยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.8 จากความต้องการแรงงานในภาคเกษตรเพิ่มขึ้น **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** อยู่ที่ร้อยละ 0.4 เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีก

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 570,422 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 จากยอดสินเชื่อที่ลดลงของธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ด้านยอดคงค้างเงินฝาก 674,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 84.5

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

30 เมษายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 5393 1091 e-mail: doungtis@bot.or.th